

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๗๖



ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๓/ว ๑๑๖๘

ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวยั่งยืนภายใต้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการแก้ไขและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยศูนย์อำนวยการฯ มีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ การดำเนินการออกแถลงการณ์เป็นประจำทุก ๒-๓ วัน การประชุมคณะกรรมการฯ สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง และสร้างช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง LINE Official Account ชื่อ "Mots Crisis Center" มอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว แจกหน้ากากอนามัยแก่นักท่องเที่ยวที่มาติดต่อราชการ ประสานและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา รวมทั้ง มีแผนการดำเนินการเยียวยาและป้องกันภาคการท่องเที่ยวและติดตามการดำเนินงานของทุกจังหวัดร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยหากพบนักท่องเที่ยวประสบวิกฤตการณ์ในพื้นที่ขอให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา กระทรวงมหาดไทยจึงให้จังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบนักท่องเที่ยวประสบวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อรวบรวมผลให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ดำเนินการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายอย่างเคร่งครัด

๒. ให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง หากพบนักท่องเที่ยวประสบวิกฤตการณ์ จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๙๐๐๘ ๕๗๑๙ ๖ (ในเวลาราชการ) และ ๐ ๘๖๑๐ ๘๔๗๕ ๗ , ๐ ๘๘๘๘ ๐๙๖๙ ๗ , ๐ ๙๐๙๙ ๗๓๒๖ ๘ , ๐ ๘๑๗๕ ๗๙๖๕ ๓ (ใน - นอกเวลาราชการ) เพื่อจะได้รายงานให้จังหวัดทราบตามขั้นตอน และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง <http://www.rayong.go.th>
หัวข้อ “กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ อำนวยให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๐๔๓ / โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐

E-mail : rayongoffice@gmail.com / www.rayong.go.th